

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

KCE – โครงสร้าง ที่คาดหวัง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... การเห็นราคาขึ้นลงในแต่ละวัน บางครั้ง เราก็ยังไม่รู้ได้จริงๆ หรือกว่าแนวโน้มดีจริง หรือร้ายอยู่ จนกว่าจะได้เปิดกราฟราคา ถึงจะพอรู้ได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและความรู้ของแต่ละบุคคล... แล้วนั่นยังไม่เท่าไรนะ สิ่งที่เราเห็นจากกราฟ อาจจะพาให้เราเกิดความคาดหวัง หรือ คาดการณ์ไปถึงแนวโน้มข้างหน้าได้ ถ้าดูแล้วไม่มั่นใจ หรืออยู่ในแนวโน้มไม่ดี ก็ไม่เล่น หรือ ไม่สนใจจะเอาเข้ามาไว้ในพอร์ต... แต่ถ้าเห็นกราฟ แล้วพอจะคาดหวังในทางดี หรือ ในแนวโน้มดีมากๆ ได้ด้วยแล้ว การจะเฝ้าจับตามองอย่างต่อเนื่อง หรือจะแอบเก็บเข้ามาไว้ในพอร์ตซักบางส่วน ก็เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็เคยทำ แต่ทั้งหมด ก็มาจากการวิเคราะห์จากทฤษฎีก่อนหน้านั้น แล้วก็ตามมาด้วยการคาดหวังว่า น่าจะเป็นไป... ถ้าจะลองว่ากันด้วยเรื่องของ SET Index เอาอย่างที่เรารู้ๆ ทำนๆ ตามกันมาในเรื่องของ คลื่นแอลเลียด นั้น เราได้คาดมาก่อนหน้านั้นแล้ว หลังจากทีหลุด Trend Line ทั้งเส้นจริงและเส้นกรอง ว่าเป็นการลงในคลื่น 4 โดยการลงของคลื่น 4 จะลงถึงไหนอย่างไร ก็ได้กล่าวไว้ มาจนหมดแล้ว แต่ไม่ว่าจะลงแค่ไหน อย่างต่ำกว่า 1450 เท่านั้นพอ... แต่ตอนนี้ สมมติว่า จะลงแค่ 1520+/- แล้วจะตั้งขึ้นดีๆ ซักรอบเลขนั้น จะหวังการขึ้นได้ถึงไหน จะขึ้นเป็นคลื่น 5 ได้เลยหรือไม่... อันนี้ พอดูจากรูปแบบการแกว่งตัวในเรื่องของคลื่นแล้วนั้น ก็จะบอกได้จากการคาดการณ์ หรือ คาดหวังในทางที่ดีได้ แต่เมื่อจบรอบดีๆ ไปแล้ว ก็อาจจะต้องคาดไว้อีกด้วยว่ารอบร้ายๆ แบบเดิม ก็จะกลับมา... แบบว่า ต่อให้ 1520 ขึ้นไป 1700 และ 1700 ก็จะลงมา 1520 ได้

ดูตามเกม... ถ้าจะเล่นตามเกมของโครงสร้างการแกว่งตัว ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังคงคาดหวังว่า แนวโน้มจะดี... นั้นแปลว่า ถ้าจะเข้าซั้วๆ ก็รอขึ้นอีกหน่อย แต่ถ้าคาดหวังไว้ดี ก็จัดก่อนได้

แนวรับ : ... 62.0-60.0 แปลว่า ต่ำกว่า 60.0 ไม่สวยนะ

เป้าหมาย : ... 67.0 ถ้ายืนได้มั่นคง ก็คาดหวังการขึ้น 80.0

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KCE... การไม่ต่ำกว่า 60.0 ลงมาก่อน ก็ยังคงน่าสนใจ ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นๆ เพื่อหวัง 67.0 ซึ่งอาจจะต้องขายไปก่อน หรือขายบางส่วน แล้วรอดูว่า จะสามารถยืนระดับ 67.0 ได้มั่นคงหรือไม่ ซึ่งถ้าหากยืนได้มั่นคงจริงๆ เราก็ยังคงเหลืออีกบางส่วน หรือจะซื้อกลับคืนมา หรือ ซื้อตามหน้า เพื่อหวังในการขึ้นต่อไป และด้วยรูปแบบของโครงสร้างตามภาพนั้นๆ การยืนที่ 67.0 ได้มั่นคงนั้น เราอาจจะกล่าวได้ว่า แนวโน้มขาลง ได้จบลงไปแล้ว นั่นเอง เพราะด้วยรูปแบบการกลับตัว ที่เป็น Double Bottoms นั้นเอง... ถ้าจะไม่อยากจะซื้อแบบดักทาง จะรอขึ้น 67.0 จริงๆ แล้วจะเล่นตามนั้นก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ผิด หรือไม่เข้าไปแต่ประการใดนะ